
Fundur skólaráðs haldinn 21.október 2014 

Mættir voru: Halldóra, Valdís fulltrúi kennara Þórunn fulltrúi starfsmanna, Einar Sveinn Jónsson og 

Geirlaug Geirdal fu fulltrúar foreldra . 

1. Halldóra kynnti fjárhagsáætlun skólans sem er í vinnslu.  

2. Sjálfsmatsáætlun til fimm ára kynnt. Áætlunin var unnin í samvinnu við starfsmenn á 

haustdögum og byggir á Gæðagreinunum sem er það sjálfsmatstæki sem hefur verið notað 

við skólann. Skólapúlsinn er nýttur til ytra mats. Halldóra fór yfir niðurstöður frá 1.könnun 

meðal nemenda og margt var þar á uppleið. 
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